



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Địa chỉ: Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02043.874.387; Hotline: 0363.074.886

Thông điệp chào mừng!

Trân trọng chào đón các bạn đến với Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với truyền thống 65 năm, kế thừa và phát huy thành quả của nhiều thế hệ, hiện nay Nhà trường đã tạo dựng được một môi trường đào tạo đáng tin cậy cả về chuyên môn nghề nghiệp và văn hoá, tinh thần.

Về chuyên môn nghề nghiệp, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đã được đánh giá, kiểm định theo Bộ tiêu chí quốc gia và được công nhận là cơ sở đạt chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Với triết lý giáo dục “Toàn diện - Thích ứng - Sáng tạo” đến với Nhà trường, người học có một khoảng lựa chọn rộng về ngành nghề đào tạo thuộc lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật; Kinh tế - Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học nông, lâm nghiệp; Ngôn ngữ quốc tế. Tất cả các ngành đào tạo đều được thiết kế theo định hướng ứng dụng, tỷ trọng thực hành cao, với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hợp tác chặt chẽ với Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên đang học tập tại trường và tốt nghiệp có nhiều cơ hội đi thực tập nghề nghiệp tại các nước phát triển như Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Trung Quốc... theo các chương trình liên kết của Nhà trường với đối tác nước ngoài.

Về văn hoá, tinh thần, với lợi thế là cơ sở giáo dục đại học có một khuôn viên đẹp nhất trong các trường Đại học, Học viện ở Việt Nam tọa lạc tại trung tâm thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với gần 60ha diện tích tự nhiên, trong đó trên 25ha mặt hồ nước cùng sự đa dạng của các hệ sinh thái và khu bảo tồn các loài chim nước, với cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cung cấp đầy đủ điều kiện và cơ hội cho mọi cá nhân trong bồi dưỡng phát triển kỹ năng, tham gia, cống hiến, thử thách và hưởng thụ cuộc sống năng động, sáng tạo, an toàn và đầy ý nghĩa.

Chất lượng đáng tin cậy đó về dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển năng lực cá nhân được Nhà trường cung cấp với một chi phí thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của các cơ sở giáo dục đại học, nhờ lợi thế của một trường đại học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được hỗ trợ của Nhà nước và tính hiệu quả của quản trị Nhà trường. Mức học phí thấp, chế độ học bổng khuyến khích và các hỗ trợ tài chính đối với sinh viên của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thuộc TOP đầu trong các trường đại học, đó cũng là một thuận lợi rất đáng kể với mọi sinh viên.

Có đầy đủ cơ sở để khẳng định, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là một lựa chọn đúng đắn đối với các bạn. Xứng đáng với sự lựa chọn, tin cậy của người học luôn là cam kết nghiêm túc, trách nhiệm của chúng tôi đối với các bạn, gia đình các bạn và toàn xã hội.

Trân trọng./.



GS.TS. Phạm Bảo Dương